

TAI SAO VIET NAM BÂY GIỜ VẪN CÒN NGHÈO?

Le Tu



Nghèo là bản chất cơ bản của các nước cộng sản, Nhưng có người nói tại sao cstq, tc nó thứ 2 trên thế giới, tàu có điều kiện riêng của nó, một quốc gia dân số đông nhất thế giới với một tỷ tư nên công nhân không thiếu ở quốc gia cs này, vả lại tàu có lãnh thổ gần 10 triệu km² đứng sau Nga nên việc mở hãng xưong dễ dàng phương tiện giao thông phóng khoáng nên nhiều công ty vào đầu tư, từ đó thu nhiều ngoại tệ nên tàu trở nên giàu có.

Nhưng ta nên phân biệt cái giàu của tàu và của Mỹ nó khác xa nhiều lắm, giàu của Mỹ được phân phối đều cho người dân, còn tàu thì tập trung vào đảng nên đảng có tiền gần như chi phối tất cả. Nước nhỏ, các lãnh tụ nước này bị tàu cộng mua chuộc nên phải theo lệnh tàu, nên ngày nay tất cả cơ chế liên hiệp quốc bị tàu khuynh đảo vì bầu cử dù nước nhỏ hay lớn cũng tính một lá phiếu, khối Tây phương thua tàu điểm này.

Nay trở lại VN, 47 năm chiếm được miền Nam và 40 năm theo CNXH ở miền Bắc mà VN vẫn còn nghèo nàn, vì những lý do sau đây:

1- Những lãnh đạo của cộng sản là những người có thể nói không được đến trường có chăng chỉ chấp vá rồi lấy văn bằng để loè thiên hạ nên ta thấy tập thể lãnh đạo Hà Nội người nào cũng có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, những người này hầu hết đều là con ông cháu cha trong thời chiến để tránh quân địch qua Liên Xô, hay các nước Đông Âu những tay này qua đó một số lo kiếm tiền, một số qua đó ăn chơi, có tiền mua tiên cũng được thì văn bằng TS đâu có gì với họ, không còn bằng cao hơn nếu có họ lấy hết cả thế giới, nên họ đâu có tài cán gì mà đứng ra điều hành quốc sự.

2- Những người lãnh đạo csbV ở Hà Nội hầu hết những người không học gì cả, họ quyền cao chức trọng đó là phần thưởng của đảng trả ơn cho họ đã hy sinh cho đảng chứ không cho tổ quốc vì với họ tổ quốc là vấn đề phụ, những người này xuất thân từ Trường Sơn đâu biết gì làm kinh tế đâu.

Người cs làm kinh tế theo lối tự túc tự cường, hai ngành giáo dục và y tế, hai ngành này các chính phủ Tây phương phải đài thọ, nhưng với VN chính quyền không những

không đòi thợ mà phải đóng tiền thêm cho trung ương, các bạn đừng ngạc nhiên khi cấp cứu phải có tiền bác sĩ mới điều trị có như thế bệnh viện mới có tiền nạp về trung ương nên thủ tục đầu tiên là phải tiền.

3- Giáo dục là nền tảng để phát triển đất nước nhưng người cộng sản không quan tâm tới vấn đề đó, đưa người nào vào lãnh đạo căn bản họ phải trung thành với đảng, còn thành phần nào có khuynh hướng cải tổ nếu không tề lâu cũng treo cổ nên họ không giám phát triển tài sức của mình. Với cs thì đảng lãnh đạo, tập thể làm chủ nên người nào cũng né tránh ký vào biên bản, nên không ai chịu trách nhiệm công trình mình đang làm.

4- Tham nhũng là điều cơ bản của các nước cs. Sở dĩ có vấn đề này là lãnh tụ đảng muốn thêm vây cánh cho mình nên mắt nhắm mắt mở để thuộc cấp trung thành với mình. Kể đến một nước mà không có đảng đối lập nên họ tự tung tát muốn làm gì thì làm, bên cạnh có cây súng để yểm trợ cho hành động của họ.

5- Chính quyền tiêu pha tiền thuế của dân một cách vô tội vạ, ta thấy những lãnh tụ trên bàn họ, chẳng có lẵng hoa nào nhưng với VN mỗi kỳ họp là bao nhiêu hoa trên bàn lãnh đạo, tiền đâu ra, tiền thuế của dân đó mà, cha chung chẳng ai muốn khóc mỗi lần đi tiếp kiến một lãnh tụ xừ người, kéo cả đầu đàn thê tử như đi đánh giặc không bằng, nên quá rảnh háng phái đoàn Tô Lâm kéo cả bọn đi ăn bò giát vàng, mới đây trong chuyến đi Mỹ thủ tướng nhà ta kéo như gần hết các bộ tháp tùng trong khi các nước khác chỉ có vài người.

6- Những người đứng đầu cơ quan không biết làm kinh tế chỉ chăm chăm bóc lột người dân, bộ giao thông vận tải chỉ biết lập BOT để thu thuế, bộ giáo dục thì năm nay năm tới in sách khác để móc tiền phụ huynh một đích chi dụng trong bộ và gửi về cho trung ương, CSGT thì lo phạt xe giấy phạt nào cũng thấu xương, mục đích là bồi dưỡng cho thành phần này, vì đây là lá chắn của chính phủ. Dân giàu nước mạnh mà dân nghèo nước có mạnh không? Nhưng với người cs dân càng nghèo thì nước càng mạnh, chữ 'MẠNH' ở đây chỉ có quan mạnh thôi.

Gần đây ta thấy Tổng Trọng đốt củi nhiều đây là việc làm đáng biểu dương nhưng cũng chưa trọn vẹn, dân chúng còn than phiền, xin thông cảm cho ông trọng, ông từng tuyên bố đánh chuộc đùng để vỡ bình, đây một câu nói của người có bản lĩnh chính trị.

khó nổi vụ tham nhũng nào cũng ăn đồng chia đều cả từ trên xuống dưới bắt buộc phải có người đứng chịu tội như trường hợp thuốc giả vừa rồi chỉ có một Thứ Trưởng gánh hình phạt có 4 năm tù, đây là con cò thí nếu án chung thân hay tử hình thì thằng thứ trưởng này chẳng để yên đâu, đầu đàn thê tử kéo nhau vào tù thế là bẻ bình rồi còn gì nữa, nên bản án đến đó kể như vụ việc xếp lại.

Xăng dầu được kể là mạch sống của chính phủ đó, tại sao VN ta cũng có mỏ dầu tuy không bằng các nước khác dù sao cũng kim hãm được giá dầu nhưng ngày nay giá dầu vẫn ngang bằng thế giới trong đó có nhiều lý do thứ nhất họ không có khả năng khai thác nên năng suất không cao, bên cạnh đó phải trả nợ cho anh bạn vàng với giá rẻ một số cán bộ đút túi, ở ngoài biển có trời, mới biết, và phần còn lại bán để nâng GDP để ăn nói với bàn dân thiên hạ, nên nhiều nước có dầu như Mã Lai bán rẻ cho dân chúng được nhờ còn ta có bao nhiêu đem bán mẹ hết đành phải nhập cảng giá cao, dân VNcs than trời như bộng, thuế xăng dầu là cái máy rút

tiền của hầu hết quốc gia trên thế giới, VN với đồng lương công nhân rẻ mạt, giá xăng như vậy cũng khá cao nhưng so với thế giới giá xăng này cũng còn thấp hơn nhiều nước vì mua dầu phải trả bằng dollars chứ không phải bằng tiền Việt đâu các bạn ạ, vụ này thông cảm cho nhà nước.

fb Lê Tư